

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

ที่	ชื่อ - นามสกุล		ชื่อผลงานวิจัย
๑	นายสิริชัย	สายสุวรรณ	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาเพศวิถีศึกษาเรื่องเยาวชนกับเพศศึกษา ของนักเรียนชั้นปวชปีที่๑ แผนกวิชาการบัญชีโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะขององค์การแพธ(PATH)
๒	นายเกียรติศักดิ์	สุทธิปัญญา	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากลศาสตร์เครื่องกลเรื่อง การแปลงหน่วยของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและช่างเชื่อมโลหะที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
๓	นายบุญส่ง	ศรีสวัสดิ์	การศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ของนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพพนสนนิคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ในรายวิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
๔	นางลักขณา	พันธิโสดา	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายวิชาเสื่อสุทษาฟารีปักเข็มโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น
๕	ว่าที่เรือตรีธงชัย	ปานผดุง	การใช้สื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอนแบบสาธิต เรื่องการต่อวงจรลวดทองแดงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ๓ เฟส แบบ single layer ของนักเรียน ระดับ ปวช.๒/๑ สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพพนสนนิคม
๖	นายสุรชัย	ตีหกล้า	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่๑ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
๗	ว่าที่ร้อยตรีธรรณช	จันทรวงษ์เดชา	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนภาพสามมิติรูปวงรี ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๒ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวงรี
๘	นายสุทัศน์	ธานีพูน	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุโดยใช้แบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพพนสนนิคม
๙	นางสาวอภิษฎาภรณ์	แดนวงดอน	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนบนโซเชียลมีเดียวิชาการสร้างเว็บไซต์ เรื่องการสร้าง Site การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
๑๐	นายวันชัย	ตันติพิพัฒนา	การพัฒนาสื่อการสอนคลิบวีดีโอ เรื่องการขั้วรถยนต์เข้าและออกช่องจอดแบบขนาน นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช๓ สาขาวิชาการบัญชี
๑๑	นางทัศนีย์	อรรณพ ณ อยู่ธยา	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชา ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เรื่อง การใช้ใบงานฝึกทักษะการต่อวงจร ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิชาควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ารหัส ๒๑๐๔ - ๒๐๐๙ วิชา ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๒	ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภกัญญา	สมคิด	การพัฒนาสื่อออนไลน์ด้วย Clip Video บน YouTubeรายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอของนักเรียน ปวช.๓ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
๑๓	นายวิษณุ	ทองนุช	การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการใช้มัลติมีเตอร์ วัดและอ่านค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ (รหัสวิชา ๒๐๑๐๕-๒๐๑๑)ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
๑๔	นางกชพร	ธีรธันนกุล	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สาขาช่างกลโรงงาน
๑๕	นายสุชาติ	ราชบุรี	การพัฒนาทักษะงานเชื่อมอาร์กทั้งสแตนเลสกลุ่ม ๑
๑๖	นางธาราวรรณ	เที่ยงดี	การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๗	นางสาวอรวรรณ	อักษรวงค์	ชุดฝึกทักษะและทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
๑๘	นางสาวชฎานิตย์	วิศรียา	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม โดยใช้วิธีแบบกระบวนการกลุ่มการเรียนรู้
๑๙	นายณัฐภูรินทร์	กรรไพบระ	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องส่งวิทยุ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
๒๐	นายจิรานูวัฒน์	พานทอง	การศึกษาผลการเรียนการถอด-ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ กลุ่ม ๑ แผนกวิชาช่างยนต์ ที่เรียนวิชางานจักรยานยนต์โดยวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน
๒๑	นายปัญญา	นาดี	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิชา เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว รหัส ๓๑๐๕-๒๑๑๕ ของนักศึกษาระดับ ปวส. ๒ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนโดยใช้ใบงานออนไลน์ (Google Classroom)
๒๒	ว่าที่ร้อยตรีพิมาย	จุกสีดา	การพัฒนาทักษะการเติมสารทำความเย็นเข้าระบบปรับอากาศรถยนต์ ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.๒) แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (โดยการใช้ชุดฝึกสอนระบบปรับอากาศรถยนต์)
๒๓	นางสาวเครือวัลย์	ภูทับทิม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑
๒๔	นายจุลเทพ	มงคลชัยฤกษ์	วิจัยในชั้นเรียนการศึกษาผลการเรียน เรื่องงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รหัส ๒๐๑๐๔-๒๑๐๑ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ที่เรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร โดยวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน
๒๕	นางสาวปยุตธรรม์	พิมพ์วีระกุล	หลักเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ประจำปีภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

๒๖	นางสาววิฐิตีชลญา	ด้วงคำสี	การใช้ชุดฝึกปฏิบัติวิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี ของนักเรียนระดับชั้น ปวช๒ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
๒๗	ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย	อัมพรรัมย์	รายละเอียดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช่างไฟฟ้า ปวช๒/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดล
๒๘	ว่าที่ร้อยตรีมนัส	พุทธวงค์	การศึกษาพฤติกรรมกรรมการไม่ส่งงานตามที่มอบหมาย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช๒ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
๒๙	นายสายชล	เอกฉนิชสกุลพร	รายงานการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่อง การลับมีดกลึง ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมที่สอนโดยใช้ แบบจำลองและสื่อวีดีโอ สาธิตการลับมีดกลึงของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
๓๐	นายสรารัฐ	งามทับ	การศึกษาพฤติกรรมกรรมการส่งงานวิชากลศาสตร์เครื่องกล ของนักเรียนชั้นปวช๓ แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓
๓๑	นางสาวศิริพร	ดวงศิริ	ปัญหาการใช้บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
๓๒	นางสาวรุ่งอรุณ	แซ่ฮ้อ	พฤติกรรมกรรมการไม่ส่งการบ้านวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่๒ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
๓๓	นางสาวจวีรพรรณ	นครไทย	ปัญหาการไม่ส่งการบ้านวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม